

PHYSICAL THERAPY NEWSLETTER



สภากายภาพ NEWS

ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพที่พึงรู้
แจ่มข่าวเล่าเรื่อง
กิจกรรมดีๆ
กฎหมาย+กายภาพ



มีคนกล่าวว่า “เวลาเหมือนติดปีก” ดูเหมือนว่า จะมีส่วนจริงอยู่ไม่น้อย เนื่องจากจนถึงขณะนี้กำลังเขียนบทความนี้อยู่ คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสภากายภาพบำบัดขึ้นมา ได้ทำงานมาจนครบ 4 เดือน จากทั้งหมด 36 เดือน (วาระ 3 ปี) แล้ว “สภาทำอะไรอยู่” หรือ “ไม่เห็นสภาทำอะไรเลย” เสียงพึมพำของใครบางคน ยังคงอยู่ในใจผมเสมอ ผมไม่คิดจะตำหนิผู้พูด แต่มองว่า เป็นการส่งสัญญาณจากสมาชิกถึงผมให้ทราบว่า มีอะไรที่ต้องทำบ้าง สิ่งหนึ่งที่คิดได้คือ เราต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับมวลหมู่สมาชิก และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า กรรมการสภาทุกคนเห็นตรงกันหมดว่า ต้องให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ของสภาให้มากขึ้น เมื่อได้ฉันทมติอย่างนี้แล้ว เห็นที่เราต้องใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับสภา

ผ่านไปสี่เดือน สิ่งที่เราริเริ่มเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมคือ ผมเขียนคอลัมน์ชื่อ #รอบสัปดาห์กับนายกสภา ลงใน Facebook ของสภา ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ไม่เป็น “ข่าว” เสริมถึงมือสมาชิกโดยตรง สำหรับท่านที่ถนัดใช้ Instagram ก็สามารถติดตามได้เช่นกัน จากบัญชี “สภากายภาพบำบัด” อีกสื่อออนไลน์ที่

เราใช้คือ Line OA (ID คือ “@pt_council”) โดยนอกจากเป็นอีกช่องทางรับข้อมูลข่าวสารจากสภาแล้ว ที่เด็ดของ Line OA อยู่ที่ Pull-up menu ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการค้นหารายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ลงทะเบียนกับสภา การส่งเรื่องร้องเรียนหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัด การตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง อยากรู้ให้ลองเข้าไปใช้งานดู หากพบข้อขัดข้องประการใด แจ้งได้ครับ

e-newsletter ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการส่งข่าวสารให้ถึงมือสมาชิกและประชาชนที่สนใจ หาก Facebook/Instagram และ Line OA เปรียบเสมือนภาพถ่ายแล้ว e-newsletter จะเป็นภาพยนตร์ เพราะ e-newsletter จะนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมในห้วงเวลา 3 เดือน (ออกทุกไตรมาส ปีละ 4 ฉบับ) เนื่องจากตรงนี้มีพื้นที่ให้สื่อสารมากน้อย จึงมีรายละเอียดของข่าวสารมากขึ้น สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลผ่าน Facebook/Instagram การอ่าน e-newsletter จะช่วยให้ท่านไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน

สุดท้ายนี้ ขอฝากวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ให้ท่านพิจารณา ดังนี้

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรสุระกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัชรี คุณคำชู
ภก.วิภาพร ตันทีสุระ บรรณาธิการบริหาร ภก.สิริรัตน์ มีตรเจริญถาวร กองบรรณาธิการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ศิลปกรรม Merlin graphic studio

จัดทำโดย สภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร
กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : thaiptcouncil@gmail.com
www.pt.or.th

e-newsletter สภากายภาพบำบัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและภาพถ่ายที่อยู่ภายในเล่มนี้
หากต้องการนำไปใช้เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทำทราบ

“สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัด”

เป้าประสงค์	แผนยุทธศาสตร์
1. ยกระดับความเข้มแข็งในการประพัตินตาม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและการบริหารตาม มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองประชาชน	1.1 แผนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 1.2 แผนพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับ บริบทในปัจจุบัน 1.3 แผนพัฒนาระบบการสืบสวนและสอบสวนที่เป็นธรรม
2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ นักกายภาพบำบัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	2.1 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 2.2 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 2.3 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ
3 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัดที่ให้การบริการคุณภาพสูง	3.1 แผนพัฒนาการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัด 3.2 แผนส่งเสริมการศึกษาหลังปริญญา 3.3 แผนพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง 3.4 แผนพัฒนาสมรรถนะของ clinical instructors ร่วมกับสภา สถาบันฯ
4 ขยายบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ	4.1 แผนส่งเสริมบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ ป่วย NCDs 4.2 แผนขยายโอกาสการเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดของ ประชาชน 4.3 แผนสร้างพันธมิตรและสำรวจความต้องการของสังคม
5 ผลักดันให้สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	5.1 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ 5.2 แผนส่งเสริมการบริหารงานอย่างคุ้มค่าเพื่อความยั่งยืน 5.3 แผน digital transformation ขององค์กร

จนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับ
 ศ.ดร.ภก.ประวีตร เจนวนรณะกุล
 นายกสภากายภาพบำบัด

กฎหมาย+กายภาพ

7



สารบัญ

- 2 นายกบอก
เล่าเก้าสิบ
- 5 ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพที่พึงรู้
- 7 กฎหมาย+กายภาพ
- 8 แจ่งข่าวเล่าเรื่อง
กิจกรรมดีๆ
- 9 ลัดเลาะรอบรั้ว
ทุกเครือข่าย
- 11 ข่าวฝากจาก
ราชวิทยาลัยฯ
- 12 ข่าวเด่น ประเด็นดัง



แจ่งข่าวเล่าเรื่อง
กิจกรรมดีๆ

8

World
PT Day
2023



ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพที่พึงรู้

5



9

ลัดเลาะรอบรั้ว
ทุกเครือข่าย



ข่าวเด่น
ประเด็นดัง

12

ความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพที่พึงรู้

โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพกายภาพบำบัด

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า
ของตำแหน่งนักกายภาพบำบัดระดับชำนาญ
การพิเศษ ให้พี่ๆ น้องๆ นักกายภาพบำบัด
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทราบและ
เตรียมความพร้อม ดังนี้

ปัจจุบันความก้าวหน้าที่เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ กระทรวง
สาธารณสุข มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่

1. ความก้าวหน้าตาม นร. 148 เป็นการกำหนดตำแหน่ง

ชำนาญการพิเศษในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ที่มีประสบการณ์
คนที่ 1 โดยจะมีการสำรวจผ่านทางงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
ต้นสังกัด โดยในแต่ละงาน สามารถก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตาม
เกณฑ์ของโครงสร้างที่กำหนดมา โดยตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่ม
งานและผู้ที่มีประสบการณ์คนที่ 1 นั้น กำหนดให้ต้องมีผู้ได้บังคับ
บัญชาที่เป็นข้าราชการและคือนักวิชาชีพ อย่างน้อย 4 ตำแหน่ง
แต่หากเป็นตำแหน่งของพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต้องมี 8 ตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่า 2 ตำแหน่ง
พนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับ 1
ตำแหน่งข้าราชการ การขอ

กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นมาขึ้น ต้องมีตำแหน่งข้าราชการที่ถูกยุบเลิกจากการเกษียณหรือลาออกอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษได้ 1 ตำแหน่ง และจะต้องผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของต้นสังกัด และส่งต่อไปพิจารณาระดับเขต เมื่อผ่านการพิจารณาระดับเขตแล้ว จึงเข้าสู่การพิจารณาในระดับกระทรวง และเป็นมติ ออกพ. ออกมา ในการดำเนินการ ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องของปริมาณงานให้ได้ตามเกณฑ์ของกรอบอัตรากำลัง และเรื่องภาระงานให้ตรงกับตำแหน่งของวิชาชีพไว้

2. ความก้าวหน้าตาม ว.2 เป็นการพิจารณากำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้ โดยจะมีคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขมาพิจารณากลับกรอง ผลงานจะต้องเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการปฏิบัติงานประจำของตำแหน่งนั้น โดยการกำหนดตำแหน่งนี้ เป็นการกำหนดตำแหน่งโดยไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่งอื่น ประเมินค่างานเป็นรายบุคคล มีการสำรวจประเมินผลงานโดยสภาวิชาชีพ เป็นรอบตามที่กระทรวงได้แจ้งมา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณา มีตั้งแต่ในระดับของสภาวิชาชีพ พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวง พิจารณาจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าเกณฑ์ มาตอบคำถาม 10

ข้อคำถามของ ก.พ. โดยต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งได้

3. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System (HiPPS) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รวมถึงเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาและมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย

การคัดเลือกยังต้องการเอกสารวุฒิปับตรรับรองความสามารถประกอบ เช่น ศักยภาพด้านความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้มาตรฐานการทดสอบทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL Workforce Basics, IC3 Digital Literacy Certification หรือแบบทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) โดยเกณฑ์ผ่าน คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร และศักยภาพด้านความสามารถทางภาษา ไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TOEFL, IELTS, DIFA TES (ซึ่งเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ) หรือทักษะภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานสำคัญ 1 ปีย้อนหลังอีกด้วย

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้จากเว็บของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ที่ <https://www.ocsc.go.th/>



กฎหมาย +กายภาพ

โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัดได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา” ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือพบเห็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดกระทำผิดจรรยาบรรณ (ดูรายละเอียดใน ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2560)
- เมื่อพบเห็นผู้ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้ เช่น การทำกายภาพบำบัดให้ตนเอง หรือเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น (ดูรายละเอียดใน มาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547)
- ปริชาประเต็นต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัด

สมาชิกและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือปรึกษาเป็นหนังสือยื่นต่อสภากายภาพบำบัดได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่ Line OA (ID คือ “@pt_council”) กด Pull-up menu และเลือกฟังก์ชัน “ร้องเรียนและปรึกษาหารือ” เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้ว จะมีการดำเนินการตามลำดับต่อไป อย่างลึ้มว่า สิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ หรือร้องเรียนข้างต้น จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับตั้งแต่วันที่มีการกระทำผิด

เมื่อเร็วๆ นี้ สภากายภาพบำบัดได้ออก “คู่มือแนวทางการดำเนินการทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด” มา โดยในคู่มือนี้มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบหรือปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบอาคาร งานระบบสำคัญที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ของหน่วยบริการกายภาพบำบัด ทั้งในโรงพยาบาลและที่เป็นคลินิก โดยคำว่า “ขั้นต่ำ” นั้น พิจารณาจากความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ตลอดจนคุณภาพการบริการกายภาพบำบัด

ผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไป download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://164.115.42.51/PTCouncil/file_attach/Att20101021125123202307131689232627_1.pdf

แจ้งข่าวเล่าเรื่อง กิจกรรมดีๆ

โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2567 ที่กำลังจะมาถึง สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริม ดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย โดยในปัจจุบัน สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง สภากายภาพบำบัดจึงได้กำหนดคำขวัญการจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2567 ว่า “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้า” จึงขอเชิญสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกายภาพบำบัดทั่วประเทศร่วมทำกิจกรรมดังนี้

1. การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวประมาณ 3 นาที ในการให้ความรู้แก่ประชาชนตามคำขวัญ กำหนดส่งผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 และประกาศรางวัลในช่วงวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2567
2. ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2567 โดยทางสภากายภาพบำบัดจะมีหนังสือไปถึงหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือต่อไป
3. การประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และระบบงานตามคำขวัญ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2567 และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ PTQA ประจำปี 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้สมาชิกรับทราบเป็นระยะๆ โปรดติดตามต่อไป

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสถานพยาบาลและหน่วยงานกายภาพบำบัดร่วมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อคนทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก World PT Day 2023 – Arthritis โดยส่งภาพกิจกรรมของหน่วยงานได้ที่ ptat.pr@gmail.com โดยทุกหน่วยงานที่ส่งภาพกิจกรรมเข้ามา จะได้รับ e-certificate จากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

สภากายภาพบำบัดจัดโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเวปเพจ และ Facebook สภากายภาพบำบัดต่อไป



ลัดเลาะรอบรั้ว ทุกเครือข่าย

โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

ขอแสดงความยินดีกับเครือข่าย
กายภาพบำบัดเขต 8 ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น best practice 1 ใน 3 ผลงาน service
plan สาขาไต ชื่อผลงาน “ปัจจัยการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุรักษาไตแบบมีส่วน
ร่วมของภาคเครือข่าย อำเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ”

ในงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการสุขภาพ (service plan sharing) ปี 2566 “ทศวรรษที่ 2 ยุกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นความสำเร็จของนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.) รุ่นแรก คือ กภ.ภูติศ สะวิคามิน กภ.สาวิตรี หมื่นพะเนียง นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเซกา และ กภ.นิภาพร ธรรมธรรม นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทำงานในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเครือข่ายเขต 12 กับผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	รางวัลที่ได้รับ (เฉพาะชนะเลิศระดับ จังหวัดขึ้นไป)	ผู้มอบรางวัล	ปีที่ได้รับรางวัล	ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล
กก.วัชรินทร์ ทายะติ	รางวัลชนะเลิศ ประเภท CQI Clinic	สสจ.ตรัง	2565	การพัฒนาแนวทางการฟื้นฟู สมรรถภาพการทรงตัวผู้ป่วยโรค หินปูนในหูชั้นในหลุดด้วยรูปแบบ ตรังโมเดล คลินิกถดเวียนศีรษะ งาน กายภาพบำบัด โรงพยาบาลตรัง
กก.วัชรินทร์ ทายะติ	รางวัลชนะเลิศ ประเภท ประเภท Photovoice ในสถาน บริการ	สสจ.ตรัง	2565	ไม่ต้องกลัวตกเตียง หนูแค่ฝึกลดความเียงของกระดูก สันหลัง
กก.วัชรินทร์ ทายะติ	รางวัลชนะเลิศ ประเภท วิจัย	สสจ.ตรัง	2566	การศึกษาอาการ Computer Vision Syndrome ในกลุ่มเจ้า หน้าที่โรงพยาบาลตรัง (การศึกษานำร่อง)
กก.นริญญา ชมภูณูช กก.วัชรินทร์ ทายะติ กก.สุดาวดี พลชัย	รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม	สสจ.ตรัง	2566	นวัตกรรมวอร์คเกอร์ช่วยฝึกการ ทรงตัว งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตรัง
กก.รุ่งนภา เกื้อกุล	รางวัลชนะเลิศ ประเภท Photovoice นอกสถานบริการ (ชุมชน)	สสจ.ตรัง	2566	ก้าวที่เท่าเทียม
กก.วีอาม อารง	ประเภท CQI Clinic	โครงการประชุม วิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	2565	PT Playlist แค่คุณคลิกชีวิต ก็เปลี่ยนกับกายภาพบำบัด
กก.มณีนภรต์ บกสวัสดิ์	นวัตกรรม	สสจ.นราธิวาสและ โครงการประชุม วิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	2565	สูงวัยไม่เสี่ยงล้ม ด้วยอุปกรณ์ฝึกขา
กก.สุนีย์ มะรีเปิน กก.อัลอาดส์รี สะอึ	CQI NON CLINIC	สสจ.นราธิวาส	2565	การพัฒนากระบวนการประเมินการ หกล้มของผู้สูงอายุในคลินิก ผู้สูงอายุตำบลแว้ง
กก.จตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง	รางวัลชนะเลิศ ประเภท วิจัย	สสจ.ยะลา	2566	ผลของโปรแกรมบริหารเท้า ผู้ป่วยเบาหวานต่อการทรงตัวใน ผู้สูงอายุเพศหญิง โรงพยาบาลยะลา

ข่าวฝากจาก ราชวิทยาลัยฯ

โดย ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัด
แห่งประเทศไทย

“ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย” มีหน้าที่หลักคือ การออก “หนังสืออนุมัติ” หรือ “วุฒิบัตร” ให้แก่นักกายภาพบำบัด เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบำบัดขั้นสูง

ในปัจจุบัน สาขาเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบำบัดขั้นสูงที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่

- สาขากายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
- สาขากายภาพบำบัดในระบบประสาท
- สาขากายภาพบำบัดในเด็ก
- สาขากายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
- สาขากายภาพบำบัดทางการกีฬา
- สาขากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
- สาขากายภาพบำบัดชุมชน

โดยราชวิทยาลัยฯ จะออก “หนังสืออนุมัติ” ให้แก่นักกายภาพบำบัดที่มีคุณสมบัติและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วน “วุฒิบัตร” ราชวิทยาลัยฯ จะออกให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบำบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบำบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรนี้ จัดโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 และ ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสาขาต่างๆ พ.ศ. 2565 ซึ่งข้อบังคับสองฉบับนี้สามารถหาได้จาก website ของสภากายภาพบำบัด

ข่าวล่าสุด ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จะมีการจัดแถลงชี้แจงให้แก่สมาชิกสภากายภาพบำบัดทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯ และแนวทางการเตรียมตัวสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อรับหนังสืออนุมัติ โดยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Zoom เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานต่อไปแล้ว

ข่าวเด่น ประเด็นดัง

สภากายภาพบำบัดขอแสดงมุทิตาจิตแด่นักกายภาพบำบัดผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 8 ท่าน ซึ่งท่านได้ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนี้

1. กภ.สายใจ นกหนู นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
2. กภ.ถนอม คงนวลีก นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
รพ.พัทลุง
3. กภ.จิตรา ซึ่งอมรเกียรติ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
รพ.เลิดสิน
4. กภ.ชาตรี คำชมภู นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
รพ.สกลนคร
5. กภ.รุ่งเพชร แสงจันทร์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
รพ.พระนั่งเกล้า
6. กภ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว ผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัด ๘
รพ.จุฬาลงกรณ์
7. รศ.ดร.กภ.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผศ.ดร.กภ.สุกัลยา กลุณณะเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภากายภาพบำบัดขอแสดงความยินดีกับ กภ.สายใจ นกหนู นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2566

สภากายภาพบำบัดขอแสดงความยินดีกับ กภ.วัชรินทร์ ทายะดี โรงพยาบาลตรัง ที่ได้เลื่อนระดับเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ (วิจัยและพัฒนา) ว.2 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2566 เป็นท่านแรกในสายงานกายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัดได้จัดประชุมวิชาการ PTQA National Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง ผลลัพธ์ทางคลินิกและตัวชี้วัดรายการโรคของการให้บริการทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 โดยเป็นการประชุมผ่าน Zoom ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างมาก หวังว่าสมาชิกจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการกายภาพบำบัดต่อไป และเตรียมพบกันใหม่อีกครั้งในปีหน้า

สถานการณ์การผลิตและการจ้างงานของวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทย จากฐานข้อมูลสภากายภาพบำบัด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดรุ่นแรกในปี 2510 จนถึงปัจจุบัน มีสถาบันการผลิต 17 แห่ง ประมาณ 1,000 คน/ปี มีนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น 13,515 คน

ภาครัฐ	5,753 คน (43%)
ภาคเอกชน	3,288 คน (24%)
ผู้ประกอบการอิสระ(Freelance)	753 คน (6%)
อยู่ต่างประเทศ	90 คน (1%)

พบว่า ร้อยละ 27 มีการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดทุกท่านช่วยกันกรอกข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์หรือในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัว

สภากายภาพบำบัดได้ปรับลดเอกสารการยื่นขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาให้แก่สมาชิก โดยเหลือเพียงเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน

ท่านสามารถยื่นขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ (ผ่านระบบออนไลน์) ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 180 วันก่อนวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพฯ

สปสช. จับมือกับคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคตามสิทธิบัตรทอง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ อำนวยความสะดวก และลดความแออัดในโรงพยาบาล พร้อมเชิญชวน “คลินิกกายภาพบำบัด” ทั่วประเทศกว่า 800 แห่งเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ สปสช. และเสนอให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพิจารณาเชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายบริการร่วมดำเนินงานบริการผู้ป่วย ตูรายละเอียดได้ที่ <https://www.nhso.go.th/news/4029>





สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด
ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
www.pt.or.th